

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๐๑๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการนำแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการนำแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิทัลสู่ผู้เรียน สามารถเป็นบุคลากรแกนนำการพัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการนำแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ไปยังสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านคิวอาร์โค้ด ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันจัดประชุมสัมมนาฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอความกรุณาให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน พัทฒวิทล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๒

“เรียนดี มีความสุข”

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

คิวอาร์โค้ดแบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการนำแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร

